

HỘI NHÓM

Người trình bày: Việt Hải

Giới thiệu

Quý anh chị quý mến

Hôm nay; Chúng ta cùng nhau ôn lại tài liệu đề cập đến giai đoạn thứ ba của phong trào, đó là Hậu Cursillo, nhưng sẽ chú trọng đến Hội nhóm thường xuyên hay là Hội nhóm thân hữu.

Vị sáng lập đã nói: “Chúng ta có Khóa 3-Ngày Cursillo để chúng ta có Hội nhóm” Lời nói này chỉ rõ Hội nhóm là một trong những phần quan trọng nhất của phong trào.

Hội nhóm, có những điểm căn bản và cũng là căn tính của Phong trào Cursillo gồm có :

- 1- Chúa Kitô – là tâm điểm của những gì chúng ta cần phải hướng tới
- 2- Con người – được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện.
- 3- Phương pháp – tình bạn là phương cách tốt nhất.

Cursillo không chỉ là phương pháp áp dụng trong 3-Ngày; để thông truyền Tin Mừng, nhưng hơn thế nữa tạo điều kiện cho một cuộc sống trong Chúa Kitô ở nơi Chúa Kitô đặt để chúng ta ,và điều này được hoàn thành nhờ phương cách tốt nhất đó là – TÌNH BẠN.

Để có một cuộc sống vững vàng, năng động ,và tự do là sống trong tình bạn. Chúa Giêsu Kitô trao cho trần thế mối tương quan về tình bạn ,và mời gọi chúng ta liên hệ với nhau như những con người... trong tình bạn.

Chắc quý anh chị còn nhớ

Ngay từ lúc bắt đầu Khóa Cursillo, chúng ta đã được nhắc đến điều mà Thiên Chúa đã hứa ban là chúng ta được sống trong ân sủng. và Trong ý tưởng bài nói cuối cùng của Khóa Cursillo, cho ta một sự Bảo Toàn Trọn Vẹn về tình bạn được giới thiệu đến các tham dự viên. Nội dung của Rolo “Bảo toàn ơn Thánh “ này được trình bày qua tình bạn trong hai yếu tố căn bản: chiều kích cá nhân và chiều kích xã hội.

Hội nhóm ; nhắm đến chiều kích cá nhân và

Ultreya ; nhắm đến chiều kích xã hội.

Một lần nữa, hôm nay chúng ta chú trọng đến. Hội nhóm

Còn Ultreya chúng ta sẽ đề cập tới trong một lần khác

Thưa quý anh chị

Mối Tương Quan Tình Bạn được thể hiện qua sự giao tiếp, gần gũi , các cuộc

Hội họp; là bản năng tự nhiên của con người. Trong mối tương quan của thế giới này; mọi người đều cần tìm kiếm bạn bè cho bất cứ hoạt động ,hay sinh hoạt nào. Nhưng giữa thế giới ngày nay , thật khó tìm được một tương quan “chân thực.” Chính Chúa Giêsu Kitô đã ban cho chúng ta một mối quan hệ tình bạn(anh em là bạn hữu của thầy; Thầy không gọi anh em là tôi tớ ,mà là bạn hữu .. Gioan 15-14&15) ; và. Ngài mời gọi chúng ta liên kết với nhau qua tình bạn.

Phương pháp Cursillo được dựa trên mối tương quan của tình bạn để làm cho bản chất và mục đích của Đặc sủng được thực hiện. Điều này liên hệ đến một tình bạn trong sáng ; luôn chạm đến sự sâu thẳm nhất và đạt được chiều kích quyết định nhất của nó trong Hội nhóm.

Với mục đích này; Hội nhóm trở thành khí lực của Hậu Cursillo. Nó còn có thể được gọi là “viên đá góc tường” của Phong trào Cursillo.

Phương pháp Cursillo đề nghị hai loại Hội nhóm:

1. Với những người mình muốn gặp; bởi đã là bạn hữu. sẵn sàng tin tưởng và chia sẻ ngay cả những riêng tư của cuộc sống ,
2. Với người mình nên gặp;(có thể là những người mới gặp, trong môi trường xã hội, giáo xứ , sở làm. Xóm giềng ..v.v) chia sẻ những gì chung chung, cùng sống trong một môi trường với họ ;để chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống thường nhật

Hội nhóm là để gặp gỡ; chia sẻ những gì mỗi người sống trong lãnh vực hay môi trường của mình . Nhưng đồng thời cũng chia sẻ sống thế nào trong tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu của anh em.

Đó là điểm chung, hằng tuần,(hằng tháng) để từng cá nhân sống trong môi trường riêng của họ chia sẻ, chăm chú lắng nghe nhau, và ứng dụng vào đời sống của mỗi người trong nhóm, bởi vì những gì tốt đẹp khi được chia sẻ, sẽ nhân lên bội phần.

Thật giản dị và rõ ràng là phương pháp này đem đến kết quả tốt cho nhiều người, không thêm thắt những gì không cần thiết. Hội nhóm là như thế.

Vậy Đặc tính của Hội nhóm Cursillo là gì ?

Chức năng của Hội nhóm đòi hỏi một kỹ thuật chắc chắn và chính xác, được trợ giúp thêm bởi kinh nghiệm. Trong khi Hội nhóm không thể bị ràng buộc bởi những điều lệ, mà cũng không nên để mặc theo tùy ý của các thành viên. Trước hết phải hiểu rằng, điều quan trọng nhất không phải là sự họp mặt, mà là Nhóm, một Nhóm Thân hữu họp nhau. thường có những đặc tính sau

- 1 • Số người trong nhóm là từ 3 đến 7 ; để mỗi người giữ được cá tính của mình, chia sẻ quan điểm ; và là thành viên hoạt động của Nhóm. Sự nhỏ bé của nhóm là sự bảo đảm tốt nhất cho “sự sinh hoạt với nhau” sẽ chân thành (thật sự) và trọn vẹn. Điều này sẽ khó khăn hơn nếu số thành viên tăng lên quá nhiều
- 2• Sự lựa chọn thành viên nhóm phải dựa trên tiêu chuẩn hoàn toàn tự do để mỗi thành viên được tự ý chọn lựa nhóm họ muốn tham gia.(Thường nhóm được thành lập từ Decuria trong khoá 3 ngày ; Nhưng Hội nhóm cũng có thể bao gồm những người sống cùng Khóa Cursillo,(mà không cùng một Decuria ; hay những người khác Khóa ; họ có thể chọn nhau vì bất cứ lý do gì.(thí dụ nhóm Andre 346 gồm thành viên của 2 khoá 34 và 36 và một số anh từ những khoá trước)
- 3• Điều chi phối một Hội Nhóm ; chính là một nguyên tắc kiên định mà không cảm thấy bị ràng buộc. Bởi vì là cuộc gặp gỡ với người mình muốn gặp, Hội nhóm không thể

tồn tại nếu không có tình bạn trọn vẹn. Một tình bạn được nuôi dưỡng bằng sự gần gũi, cảm thông, bao dung, ngưỡng mộ, tôn trọng, tin yêu và niềm vui.

4• Mỗi thành viên góp phần cho Hội nhóm, trong khả năng của họ: những điều tốt nhất: nhiệt tình, tận hiến và tinh thần khoan dung độ lượng.

Ngoài những đặc tính nêu trên ; Hội Nhóm còn có những Yếu Tố Căn Bản

a• Họp thường xuyên – sự kiên trì hiện diện trong hội nhóm bao giờ cũng chứng tỏ yếu tố ổn định của nhóm. Thường xuyên hiện diện là điều cần thiết để giữ gìn nhóm và tình bạn.(xa mặt sẽ cách lòng. Tục ngữ VN) hay như Cha Nguyễn Phúc Nghiêm trong một khoá tĩnh tâm nói “ Cao điểm của yêu thương là sự hiện diện”

b• Tính đứng đắn (nghiêm trang) - Chúng ta phải nghiêm chỉnh nhìn nhận giá trị của nhóm với ý thức được sự quan trọng của nó.

c• Tính tín cẩn – tuyệt đối tin tưởng là điều bắt buộc cho sự riêng tư và sự tin tưởng của tình bạn thân mật.

d• Tính Thành thật – Nếu không thành thật thì không có sự tin tưởng. Thiếu thành thật sẽ gây trở ngại cho sự gần gũi và tình bạn. Nó dẫn đến tình trạng giả tạo và có nguy cơ tan rã.

E . Chu kỳ Thường Xuyên, Thời Gian, và Địa Điểm

Hội nhóm xảy ra:

- Mỗi tuần – (hay mỗi tháng) : Gặp nhau mỗi tuần hay ít nhất mỗi tháng một lần ; sẽ giúp trở nên Nhóm thân hữu Kitô giáo thật sự và gần gũi.

- Khi nào họp ? –tùy nhóm quyết định; tốt nhất nên giữ cùng thời điểm .

- Họp Tại đâu ? – Nhóm quyết định nơi họp.(Lần lượt tại nhà một nhóm viên hay một địa điểm mà nhóm đồng ý) Nên chọn nơi họp để không bị chia trí, hay bị hạn chế việc thực hiện mục đích của Hội nhóm.

Nếu thiếu Những đặc tính và những yếu tố căn bản kể trên, thì Hội nhóm khó có thể giữ được. Nếu mất đi một trong những điều này; sẽ ảnh hưởng đến sự bền vững và tồn tại của Hội nhóm.

Cũng vậy, điều cần thiết là có sự sắp xếp để đề phòng nhu cầu thay đổi cấu trúc hay mục đích của Hội nhóm cho hợp thời. Điều xảy ra cho Hội nhóm thì cũng xảy ra với Phong trào Cursillo: Đối với nhiều người, vì phương pháp quá đơn giản, nên nó có vẻ như quá mong manh hoặc lỗi thời, vì vậy họ có thể có những sửa đổi không thích đáng vài phần của phương pháp Hội nhóm, áp dụng chúng cho phù hợp với sở thích riêng .

Thưa quý anh chị ; tiếp theo đây anh Hùng sẽ trình bày tiếp.

Vai Trò của Kỹ Thuật trong hội nhóm